

CHƯƠNG TRÌNH MOVING TO WORK CỦA ỦY BAN NHÀ Ở SAN DIEGO

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2026

Tài liệu này tóm tắt Dự Thảo Kế Hoạch Hàng Năm Chương Trình Moving to Work (MTW) của Ủy Ban Nhà Ở San Diego (SDHC) cho Năm Tài Chính 2026 (từ ngày 1 Tháng Bảy, 2025 – ngày 30 Tháng Sáu, 2026). Dự thảo kế hoạch này có tại www.sdhc.org/moving-to-work và công chúng có thể đóng góp ý kiến cho tới hết ngày 23 tháng Một, 2025.

MOVING TO WORK

SDHC là một trong số chỉ 39 cơ quan MTW ban đầu trong số gần 3.200 cơ quan nhà ở công cộng trên toàn quốc. Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) đã thông báo bổ sung 100 cơ quan MTW trên toàn quốc. Địa vị của MTW cho phép SDHC linh hoạt thực hiện các giải pháp sáng tạo và hiệu quả chi phí để cung cấp trợ cấp nhà ở và tăng cường lựa chọn nhà ở trong Thành Phố San Diego.

Hàng năm, SDHC phải xây dựng một Kế Hoạch Hàng Năm của MTW và gửi lên HUD để phê duyệt. Kế Hoạch Hàng Năm của MTW có các chi tiết về số người và hộ gia đình dự kiến được phục vụ trong năm tài chính đó; các thay đổi theo kế hoạch về nguồn cung cấp nhà ở, danh sách cho thuê và danh sách chờ; và tóm tắt các nguồn lực và sử dụng nguồn quỹ MTW.

Kế Hoạch Hàng Năm của MTW cũng mô tả các hoạt động của MTW đã được HUD phê chuẩn trước đây cùng với bất kỳ đề xuất nào cho các hoạt động mới và cập nhật các hoạt động hiện tại.

CẬP NHẬT VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HÀNG NĂM FY 2026

SDHC không đề xuất bất kỳ hoạt động mới nào trong FY 2026.

CÔNG CHÚNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO KẾ HOẠCH HÀNG NĂM MTW

SDHC trân trọng kính mời mọi người xem xét và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Kế Hoạch Hàng Năm MTW FY 2026. Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được cân nhắc trong xem xét lần cuối Kế Hoạch Hàng Năm MTW đề xuất và sẽ là một phần trong hồ sơ công khai được trình lên HUD.

Các ý kiến đóng góp về Kế Hoạch Hàng Năm MTW phải được nhận không muộn hơn 5 giờ chiều ngày 23 tháng Một, 2025.

Các ý kiến đóng góp có thể được gửi bằng một trong những cách sau:

- Bằng email gửi đến MTWplan@sdhc.org
- Qua đường bưu điện gửi đến:
San Diego Housing Commission
Attn: Nancy Sa, Equity Assurance
1122 Broadway, Suite 300
San Diego, CA 92101
- Trực tuyến tại <https://www.engagesdhc.org/mtwplan>